



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận về một số dự án luật



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 31/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tại tổ đại biểu số 6, cùng với đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Định, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia thảo luận về

dự án Luật với các nội dung như: tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ họp báo, phát ngôn; quyền yêu cầu cung cấp thông tin; trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo, công khai báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; tặng quà và nhận quà tặng; thanh toán qua tài khoản; việc xử lý tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm

**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

### Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/7/2018

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Họp phiên thường kỳ thứ 24

Sáng ngày 31/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ thứ 24 nghe một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp. Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Văn phòng và các ban HĐND tỉnh báo cáo dự kiến kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; kế hoạch phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo

(Xem tiếp trang 4)  
**THU HIỀN**

### KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)

(Chuyên để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2018)

Cách đây 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc".

Mục đích thi đua ái quốc là:  
Diệt giặc đói,  
Diệt giặc dốt,  
Diệt giặc ngoại xâm.  
Cách làm là: dựa vào:  
Lực lượng của dân,  
Tinh thần của dân, để gây:  
Hạnh phúc cho dân.  
Vi vậy bốn phận của người dân Việt Nam, bắt kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bắt kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau:  
Làm cho mau,  
Làm cho tốt.  
(Xem tiếp trang 4)

### Mit tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá

Sáng ngày 31/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5). Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của tỉnh tới dự.

Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề: "Thuốc lá và bệnh tim mạch" với mục đích gửi thông điệp tới cộng đồng về mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch có liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTHTL của tỉnh yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tập trung vào các quy định cấm để mọi người nắm rõ và chủ động thực hiện. Tiếp tục phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các tiêu chí xây dựng môi trường không khói thuốc. Các huyện, thành phố chỉ đạo lồng ghép công tác PCTHTL, xây dựng cộng đồng dân cư không khói thuốc với các phong trào thi đua xây dựng làng văn hóa sức khỏe, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ quy định của pháp luật về PCTHTL, đặc biệt là cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông...

Ngay sau lễ mít tinh đã diễn ra cuộc diễu hành bằng ô tô, xe máy tuyên truyền PCTHTL trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Bình.

**HÀ DUNG**

### Tháng 5, giá trị sản xuất ở các khu công nghiệp đạt trên 1.700 tỷ đồng

Tháng 5/2018, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và mục đích sử dụng đất. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiên Hải chuyển đổi sang sử dụng khí tự nhiên trong sản xuất, kinh doanh đồng thời tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư ở một số dự án trong các khu công nghiệp. Trong tháng 5 có 142 dự án trong các khu công nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp FDI ước đạt 898,87 tỷ đồng.

**THU THUY**

## Dệt may trên đất lúa

(Xem trang 2)



Sản phẩm của Xi nghiệp Veston Hưng Hà.

### Thêm nhiều sân chơi cho thiếu nhi

(Xem trang 3)



### ► Khai mạc hoạt động hè

Tối ngày 30/5, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Với chủ đề "Thiếu nhi Thái Bình vui hè an toàn, bổ ích", Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức 50 lớp học với 24 môn học năng khiếu, kỹ năng sống, duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với các bộ môn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; tổ chức lớp bồi dưỡng miễn phí dành cho các em thiếu nhi Làng trẻ em SOS. Các lớp học, các hoạt động này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập một cách an toàn, bổ ích cho các em thiếu nhi; giúp các em tự khám phá năng khiếu, sở trường bản thân và thể hiện được ước mơ, vai trò của mình trước cộng đồng và xã hội.

Tại chương trình, các em thiếu nhi đã tham gia các trò chơi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các bạn đang sinh hoạt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh biểu diễn.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Better language & skill tặng 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng) cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

**PHƯƠNG ANH**

### ► HUYỆN ĐOÀN VŨ THƯ Gần 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường

5 tháng qua, Huyện đoàn Vũ Thư đã huy động gần 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, bóc gỡ biển quảng cáo trái phép. 100% cơ sở đoàn tổ chức các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên xã Trung An gần biển công trình thanh niên bể chứa rác thải, công trình cây xanh của Đoàn Thanh niên các xã Tân Phong, Hồng Lý, Minh Quang, công trình trồng hoa tuyến đường vào Khu lưu niệm Bác Hồ của Đoàn Thanh niên xã Tân Hòa, công trình thanh niên vườn hoa tự quản của Chi đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội huyện...

Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, Huyện đoàn Vũ Thư chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập và duy trì hoạt động của tổ, đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường, nhân rộng mô hình bể chứa rác thải ngoài đồng, thành lập các đội tình nguyện thu gom vỏ chai, giấy vụn trong khu dân cư...

**MINH NGUYỆT**